

Giới thiệu đến các em học sinh cùng thầy cô giáo tổng hợp 5 đoạn văn hay: Viết đoạn văn kể về những phút đầu tiên khi em gặp lại người thân sau 1 thời gian xa cách lớp 8. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện bài viết của mình tốt hơn.

Tham khảo thêm:

- [12+ Mẫu thuyết minh về con mèo lớp 8, lớp 9 chọn lọc hay nhất](#)
- [7 bài đóng vai người hàng xóm kể lại chuyện Lão Hạc cực hay và sáng tạo](#)
- [Top 5 mẫu phân tích Chiếc lá cuối cùng hay nhất đạt điểm cao](#)

Viết đoạn văn kể về những phút đầu tiên khi em gặp lại người thân sau 1 thời gian xa cách lớp 8 - Mẫu 1

Đã lâu lắm rồi em chưa được gặp lại ba. Vì ba em tham gia công tác chống dịch tại Hồ Chí Minh, đã 3 tháng rồi. Vừa đi học về, em nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Em vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong em như vỡ òa. Ba ôm em vào lòng, khẽ nói: "Con gái, ba về rồi". Ngược mắt lên nhìn, em thấy ba em gầy đi nhiều quá. Có lẽ ba em vất vả lắm. Thấy em ngơ ngác nhìn, ba em cười, xoa đầu nói: "Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?". “ Con nhớ ba lắm” - đây là câu nói mà suốt bao ngày qua em chỉ nói được với ba qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Mấy tháng nay, nghe tin về tình hình dịch miền trong, em và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo bệnh nhân cần ba, đất nước cần ba, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đẩy lùi dịch bệnh. Em cầm tay ba thật chặt như muốn bày tỏ hết nỗi nhớ trong lòng mình. Ba là người mà em thương nhất. Em yêu ba em rất nhiều.

Đoạn văn kể về những phút đầu tiên khi em gặp lại người thân sau 1 thời gian xa cách - Mẫu 2

Vừa đi học về, em nghe thấy trong nhà có nhiều tiếng cười, tiếng nói sao mà thân thuộc. A! chị gái em về. Em chạy vội vào nhà, hai chị em ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, em đã gặp lại chị sau 3 tháng trời. Nhà em có hai chị em và em là con út trong gia đình. Chị gái em đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học đại học ở Hà Nội. Trước đây, vào cuối tuần chị sẽ về thăm nhà. Nhưng do tình hình dịch bệnh ở thành phố căng thẳng nên 3 tháng nay chị không được về thăm nhà. Dù ở nhà đôi lúc hai chị em vẫn chỉ chóc cãi nhau, nhưng khi chị đi xa em rất nhớ chị. Lần này về chị cũng mang cho em biết bao là quà. Chị nói muốn bù đắp kì nghỉ hè năm nay cho em. Hai chị em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố, mua những cuốn sách hay, những bộ quần áo đẹp. Những ngày nghỉ trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày chị phải trở lại trường để học tập. Ngày chị đi, chị dặn em cần cố gắng học thật tốt, nghe lời bố mẹ. Chị sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất với em.



Đoạn văn kể lại việc gặp lại bạn thân sau nhiều năm xa cách - Mẫu 3

Em có một người bạn rất thân tên là Huyền. Chúng em học chung với nhau từ những ngày cấp một, cho đến giờ đã được bảy năm. Nhà em và nhà Huyền lại ở gần nhau nên từ nhỏ chúng em đã là một đôi bạn thân thiết. Huyền ở quê với bà ngoại, còn bố mẹ Huyền đi làm ăn và định cư trong Sài Gòn nên mỗi dịp nghỉ hè Huyền lại vào chơi với bố mẹ. Hôm qua, tự nhiên Huyền gọi điện cho em thông báo là trưa mai sẽ về để chuẩn bị cho năm học mới. Em vui lắm, vì sắp được gặp lại người bạn thân sau gần ba tháng xa cách. Đến lúc hai đứa nhìn thấy nhau, chúng em liền chạy vội đến ôm rồi nắm tay nhảy nhót vui mừng như kiểu vài năm không gặp vậy. Hai đứa kéo nhau ra quán trà sữa quen thuộc. Vừa nhâm nhi ly trà sữa vị socola ngọt ngào, vừa thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng. Buổi chiều cứ thế trôi qua một cách bình yên và ấm áp như những ngày mà chúng em ở bên nhau ngày trước. Em bảo Huyền tối nay ngủ ở nhà em nhé. Tối hôm đó, hai chúng em nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Em kể về kỉ nghỉ hè đầy thú vị của em cùng gia đình và những đứa bạn cùng xóm. Thật sự tình bạn này em rất coi trọng. Em rất quý người bạn này và hy vọng rằng tình bạn sẽ mãi bền chặt, dù có chuyện gì xảy ra chúng em cũng sẽ sát cánh bên nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như chuyện học hành. Gặp lại người bạn thân nhất của mình, em thấy hạnh phúc lắm.

Kể lại việc gặp lại người thân lâu ngày xa cách lớp 8 - Mẫu 4

Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà ngoại. Hôm nay nhân ngày em nghỉ học mẹ cho em về quê thăm bà. Dọc đường đi em vô cùng hồi hộp, không biết nhà bà ngoại có gì khác trước không? Con chó Vàng và con mèo mướp nhà bà đã lớn thế nào rồi? Kia rồi! Xa xa thấp thoáng sau rặng tre là nhà bà ngoại. Bà em đang cúi húi ở sân, từ xa em đã thấy dáng người còng còng và mái tóc bạc trắng như tơ của bà. Em gọi to: Bà ơi! Cháu về thăm bà đây! Bà giật mình ngẩng lên,

miệng vừa bồm bẻm nhai trầu, vừa mỉm cười rất tươi. Em ôm chầm lấy bà, mùi trầu ngai ngái, thơm thơm của bà như quện vào người em. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi trầu ngai ngái ấy. Em chợt nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối với em như thế nào. Em tự hứa với mình từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn.



Kể về một cuộc gặp lại người thân hoặc thầy cô giáo bạn bè sau một thời gian xa cách - Mẫu 5

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại ba. Vì hoàn cảnh gia đình nên ba tôi phải đi thuyền xa nhà, hai ba tháng mới về một lần. Vừa đi học về, tôi nghe thấy trong nhà rôm rả tiếng cười nói. Là giọng của ba, ba đã về. Tôi vội chạy vào nhà, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ba nhìn tôi khẽ cười :” Con gái, lại đây ngồi với ba nào” Tôi nhìn ba, khẽ gật đầu ngồi xuống. Ngược mắt lên nhìn, tôi thấy ba tôi đen đi nhiều. Có lẽ ba tôi vất vả lắm. Nắng gió biển khơi đã nhuộm màu da ba tôi thành nước da bánh mật, trên cằm còn lưu thừa một vài sợi râu chưa cạo hết. Thấy tôi ngỡ ngác nhìn, ba tôi cười, xoa đầu nói:” Lâu không nhìn thấy ba quên ba rồi hả?”.

“ Con nhớ ba lắm”- đây là câu nói mà suốt bao tháng nay tôi muốn tự nói với ba. Bữa trước, nghe nói trên biển có bão, tôi và má lo lắng cho ba rất nhiều. Ba bảo cái nghề long đong trên biển hứng nắng đón gió có khi nguy hiểm thật nhưng đã gắn bó với nghề biển này bao nhiêu năm,ba yêu nghề này rồi nên cũng không bỏ được. Tôi cầm tay ba nắm thật chặt như muốn nói nỗi nhớ trong lòng với ba, muốn làm cô con gái nhỏ làm nũng ba.Vì chị em tôi mà ba đã phải vất vả rất nhiều. Ba là người mà tôi thương nhất. Tôi yêu ba tôi rất nhiều.

Tham khảo thêm:

- [12+ Mẫu thuyết minh về con mèo lớp 8, lớp 9 chọn lọc hay nhất](#)
- [7 bài đóng vai người hàng xóm kể lại chuyện Lão Hạc cực hay và sáng tạo](#)
- [Top 5 mẫu phân tích Chiếc lá cuối cùng hay nhất đạt điểm cao](#)